

บทที่ 3

การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุ

การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุในบทนี้
ซึ่งจะวิเคราะห์และนำเสนอตามคุณลักษณะด้านต่างๆ ของผู้สูงอายุที่ศึกษาเป็นตัวอย่าง ดังนี้

1. ลักษณะทางประชากรและสังคม (แสดงไว้ในตารางที่ 3.1)

1.1 สถานภาพสมรส

การศึกษาครั้งนี้แบ่งสถานภาพสมรสออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ สมรส โสด
หม้าย (คู่สมรสเสียชีวิตแล้ว) และหย่าร้างหรือแยกกันอยู่กับคู่สมรส สัดส่วนของผู้สูงอายุที่อยู่ใน
สถานภาพสมรสลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน ผู้สูงอายุที่มีสถานภาพหม้ายจะมีสัดส่วน
เพิ่มขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพราะการสูญเสียชีวิตของคู่สมรสเมื่ออายุมากขึ้น เพศชายมีสถานภาพ
สมรสสูงสุด (ร้อยละ 70.3) ขณะที่เพศหญิงมีสถานภาพสมรสหม้ายสูงสุด (ร้อยละ 55.5) แสดงว่า
สถานภาพสมรสของผู้สูงอายุแปรผันตามอายุและเพศอย่างชัดเจน กล่าวคือ อายุยิ่งมากร้อยละที่
สมรสจะลดลง ขณะที่ร้อยละที่เป็นหม้ายจะเพิ่มสูงขึ้น ความแตกต่างระหว่างเพศก็เช่นเดียวกัน
ร้อยละของการมีคู่สมรสของเพศชายจะสูงกว่าเพศหญิง เนื่องจากผู้ชายมีโอกาสสมรสใหม่มากกว่า
ขณะที่ร้อยละของความเป็นหม้ายของผู้สูงอายุหญิงหญิงจะสูงกว่าเพศชาย ทั้งนี้เนื่องจากความ
แตกต่างในระดับการตายระหว่างเพศชายกับเพศหญิง ซึ่งเพศชายจะมีระดับการตายที่สูงกว่าเพศหญิง
จากผลของความแตกต่างทางด้านชีวภาพและความแตกต่างทางด้านสถานภาพทางสังคมที่เปิดโอกาส
ให้เพศชายใช้ชีวิตที่เสี่ยงภัยทั้งทางตรงและทางอ้อมมากกว่าเพศหญิง (เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์, 2539:
64 - 67) ส่วนสถานภาพโสดก็มีความแตกต่างระหว่างเพศเช่นกัน โดยที่ ร้อยละของเพศชายที่ยัง
โสดจะต่ำกว่าในเพศหญิง (ร้อยละ 2.0 และ 2.8) รวมทั้งร้อยละของผู้สูงอายุชายที่มีสถานภาพ
หม้ายและหย่าร้างก็ต่ำกว่าในเพศหญิงเช่นเดียวกัน ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากเพศชายมีโอกาส
เปลี่ยนสถานภาพหม้ายหรือหย่าร้างโดยการสมรสใหม่ได้มากกว่าเพศหญิง โดยพบว่าร้อยละของ
จำนวนครั้งที่สมรสตั้งแต่ 1 ครั้งขึ้นไปในเพศชายจะสูงกว่าเพศหญิง และไม่มี ความแตกต่างกันมาก
นักในระหว่างอัตราส่วนร้อยละของจำนวนครั้งที่สมรสของผู้สูงอายุที่นับถือศาสนาพุทธกับศาสนา
อิสลาม (ไม่ได้แสดงไว้ในตาราง) และในตารางที่ 3.1 นั้นมีข้อน่าสังเกตอีกประการหนึ่งคือ อัตรา

ส่วนร้อยละของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองจะมีสถานภาพหย่าร้างมากกว่าผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตชนบท

1.2 การศึกษา

การศึกษาเป็นดัชนีหนึ่งที่ใช้วัดคุณภาพของประชากร ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาของผู้สูงอายุ โดยที่ผู้สูงอายุจำนวนมากในปัจจุบันไม่มีโอกาสได้รับการศึกษาจะเห็นได้จากตารางที่ 3.1 ระดับการศึกษาที่จบซึ่งในที่นี้แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ไม่ได้เรียน เรียนจบระดับประถมหรือต่ำกว่า และจบการศึกษาสูงกว่าระดับประถม ในภาพรวมผู้สูงอายุร้อยละ 42.5 ไม่ได้เรียนหนังสือ ร้อยละ 55.7 เรียนจบระดับประถมหรือต่ำกว่า ขณะที่ร้อยละ 1.7 เท่านั้นที่มีโอกาสได้เรียนจบระดับที่สูงกว่าประถมศึกษา เมื่อพิจารณาถึงความแตกต่างระหว่างเพศกับระดับการศึกษาที่จบ จะเห็นได้ว่าร้อยละ 55.5 ของผู้สูงอายุหญิงไม่ได้ได้รับการศึกษาหรือไม่ได้เรียน ขณะที่ ร้อยละของผู้สูงอายุชายที่จบในระดับการศึกษาที่สูงกว่า มีสัดส่วนสูงกว่าผู้สูงอายุหญิง

นอกจากระดับการศึกษาที่ผู้สูงอายุจบแล้ว ในตารางที่ 3.1 แสดงระดับความสามารถในการอ่าน โดยรวมแล้วผู้สูงอายุสามารถอ่านจดหมายหรือหนังสือพิมพ์ได้อย่างสบาย ร้อยละ 44.5 และอ่านไม่ออกเลยร้อยละ 38.6 ซึ่งเมื่อพิจารณาตามอายุแล้วผู้สูงอายุที่มีอายุอยู่ในช่วง 60 - 69 ปี มีระดับความสามารถในการอ่านสูงกว่าผู้สูงอายุที่มีอายุอยู่ในช่วง 70 - 79 ปี และผู้สูงอายุที่มีอายุ 80 ปีและมากกว่า ระดับการอ่านไม่ออกเลยของกลุ่มอายุ 70-79 ปี และกลุ่มอายุ 80 ปีและ มากกว่าจะสูงกว่ากลุ่มอายุ 60-69 ปี ประมาณเท่าตัว ผู้สูงอายุชายมีความสามารถในการอ่านได้อย่างสบายสูงกว่าผู้สูงอายุหญิง (ร้อยละ 61.5 และร้อยละ 34.6 ตามลำดับ) และผู้สูงอายุหญิงก็มีระดับการอ่านไม่ออกเลยสูงกว่าผู้สูงอายุชาย (ร้อยละ 52.0 และร้อยละ 15.5 ตามลำดับ) ส่วนผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตชนบทมีความสามารถในการอ่านได้ดีกว่าผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตเมือง (ร้อยละ 45.4 และ 43.5 ตามลำดับ) ในทางกลับกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตเมืองมีระดับการอ่านไม่ออกเลยสูงกว่าผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตชนบท (ร้อยละ 40.2 และ 37.2 ตามลำดับ) เหตุผลที่เป็นดังนี้เนื่องมาจากระบบการศึกษาสมัยใหม่ที่เข้าไปถึงชุมชนในชนบท โดยเปิดการเรียนการสอนให้สำหรับผู้ที่ไม่ได้เรียนหนังสือ อ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้ ได้มีความรู้และอ่านออกเขียนได้ พร้อมทั้งกำหนดวุฒิการศึกษาให้ในระดับประถมศึกษา ผู้สูงอายุหลายคนในเขตชนบทได้มีโอกาสเรียนหนังสืออีกครั้งหนึ่งเมื่อวัยสูงอายุหรือใกล้สูงอายุ เหตุผลอีกประการหนึ่งเนื่องจาก ผู้สูงอายุในเขตเมืองส่วนหนึ่งเป็นผู้อพยพย้ายถิ่นมาจากเขตชนบท ในกลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้อพยพย้ายถิ่นจากแหลมตะลุมพุกเมื่อครั้งเกิดวาตภัยครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2505 เข้ามาอยู่ในเขตรวมชนเทศบาลเมืองปากพองในปัจจุบัน ในส่วนของระดับความสามารถในการอ่านที่จำแนกตามเขตที่อยู่อาศัยนี้ จะสอดคล้องกับระดับการศึกษาที่จบ (ในตารางเดียวกัน) คือระดับการไม่ได้เรียนในเขตเมืองจะสูงกว่าใน

เขตชนบท (ร้อยละ 44.0 และ 41.3 ตามลำดับ) ระดับการศึกษาที่จบประถมหรือต่ำกว่า และระดับสูงกว่ามัธยม ในเขตชนบทจะสูงกว่าในเขตเมือง ซึ่งต่างจากรายงานการสำรวจสภาวะผู้สูงอายุในประเทศไทย ของนภาพร ชโยวรรณ และจอห์น โนเดล (2539: 22) ที่พบว่าผู้สูงอายุในเขตเมืองได้รับการศึกษามากกว่าผู้สูงอายุในเขตชนบท และผู้สูงอายุในเขตเมืองมีระดับการอ่านได้อย่างสบายมากกว่าผู้สูงอายุในเขตชนบท

1.3 การเป็นหัวหน้าครัวเรือน

การเป็นหัวหน้าครัวเรือนจะสะท้อนสถานภาพทางสังคมในระดับครัวเรือนของบุคคล ในการสัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์ถามผู้ให้สัมภาษณ์ถึงบุคคลที่เป็นหัวหน้าครัวเรือนตามความรู้สึกของผู้ให้สัมภาษณ์โดยไม่ได้ระบุเกณฑ์ หรือให้คำนิยามของคำว่า “หัวหน้าครัวเรือน”

จากตารางที่ 3.1 แสดงร้อยละของผู้สูงอายุ จำแนกตามการเป็นหัวหน้าครัวเรือนและลักษณะบางประการ พบว่าผู้สูงอายุร้อยละ 63.9 รายงานว่าตนเองเป็นหัวหน้าครัวเรือน โดยกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุน้อย (60-69 ปี) จะรายงานว่าตนเองเป็นหัวหน้าครัวเรือนสูงสุด รองลงมาเป็นกลุ่มผู้มีอายุ 70-79 ปี และ 80 ปีขึ้นไปตามลำดับ (ร้อยละ 66.6, 60.0 และ 48.3) ร้อยละที่รายงานว่าตนเองเป็นหัวหน้าครัวเรือนในเพศชายสูงกว่าในเพศหญิง ขณะที่เพศหญิง รายงานว่าคู่สมรสเป็นหัวหน้าครัวเรือนในสัดส่วนที่สูงกว่าเพศชายอย่างมาก (หญิงร้อยละ 24.8 และ ชายร้อยละ 3.4) จะเห็นได้ว่าในสภาพสังคมไทยโดยทั่วไปแล้ว ส่วนใหญ่หัวหน้าครัวเรือนจะเป็นเพศชาย ในส่วนของผู้สูงอายุหญิงมีแนวโน้มที่จะมีบุตรหรือญาติอื่นเป็นหัวหน้าครัวเรือนมากกว่าผู้สูงอายุเพศชาย

ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตชนบทจะรายงานว่าตนเองเป็นหัวหน้าครัวเรือนสูงกว่าผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง (เขตชนบทร้อยละ 69.7 เขตเมืองร้อยละ 57.1) และผู้สูงอายุในเขตเมืองจะมีบุตรหรือญาติอื่นเป็นหัวหน้าครัวเรือนมากกว่าผู้สูงอายุในเขตชนบท

2. การทำงาน การทำงานของผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นการทำงานเชิงเศรษฐกิจหรือการทำงานบ้าน ย่อมเป็นข้อมูลที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงภาวะทางกายและศักยภาพในการดำรงตนให้เป็น ผู้สูงอายุที่ยังประโยชน์ โดยเฉพาะการทำงานเชิงเศรษฐกิจเป็นแหล่งที่มาของรายได้ในการหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว ซึ่งจะขอนำเสนอเกี่ยวกับการทำงานของผู้สูงอายุ ดังนี้ (แสดงไว้ในตารางที่ 3.2)

2.1 การทำงานเชิงเศรษฐกิจ

การทำงานเพื่อหาเลี้ยงตนเองหรือครอบครัว จากตารางที่ 3.2 พบว่าร้อยละ 67.2 ของผู้สูงอายุไม่ได้ทำงาน ร้อยละ 32.8 ของผู้สูงอายุที่ยังคงทำงานเชิงเศรษฐกิจ โดย

ร้อยละ 12.4 ของผู้สูงอายุทั้งหมดประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรม และร้อยละ 20.4 ประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกรรม

เมื่อพิจารณาตามกลุ่มอายุ พบว่า สัดส่วนของผู้สูงอายุที่ไม่ได้ทำงานสูงตามอายุที่เพิ่มสูงขึ้น ผู้สูงอายุเพศหญิงไม่ได้ทำงานมากกว่าผู้สูงอายุเพศชาย กล่าวคือ ร้อยละ 2.8 ของผู้สูงอายุหญิงไม่เคยทำงานเพื่อเลี้ยงตนเองหรือครอบครัวมาก่อนเลย ในขณะที่ผู้สูงอายุชายไม่มีใครเลยที่ไม่เคยทำงานมาก่อน เนื่องจากสังคมไทยตั้งแต่อดีตมา ได้กำหนดหน้าที่ของเพศชายและเพศหญิงไว้อย่างชัดเจน โดยให้ผู้ชายมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการทำมาหากิน เป็นแรงงานหลักของครอบครัว จึงเป็นผู้มีบทบาทในการทำงานเชิงเศรษฐกิจมากกว่าผู้หญิง ซึ่งถูกกำหนดให้ผูกพันและจำกัดอยู่แต่ในบ้านเป็นสิ่งสำคัญ ผู้หญิงจึงมีอัตราการทำงานเชิงเศรษฐกิจต่ำกว่าผู้ชาย (นิศา ชูโต, 2525: 3 - 36)

ผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตเมืองไม่ได้ทำงาน มากกว่าผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตชนบท (เขตเมืองร้อยละ 67.9 และเขตชนบทร้อยละ 66.5) ผู้สูงอายุชายประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรมมากกว่าผู้สูงอายุหญิง (ชายร้อยละ 25.0 และหญิงร้อยละ 5.1) ผู้สูงอายุหญิงประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกรรมมากกว่าผู้สูงอายุชาย ในส่วนของผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตชนบทประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากกว่าผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตเมือง และผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตเมืองประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกรรมมากกว่าผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตชนบท

งานสุดท้ายที่เคยทำก่อนอายุ 60 ปี พบว่า ร้อยละ 1.7 เป็นผู้สูงอายุที่ไม่เคยทำงานอาชีพเพื่อหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวมาก่อนเลยในชีวิต ร้อยละ 60.7 ของผู้สูงอายุมีอาชีพในภาคเกษตรกรรมเป็นอาชีพสุดท้ายก่อนที่จะมีอายุ 60 ปี และมีอาชีพนอกภาคเกษตรกรรมร้อยละ 37.6

ร้อยละของผู้สูงอายุที่ประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรมเป็นอาชีพสุดท้ายก่อนอายุ 60 ปี มากขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุและร้อยละของผู้สูงอายุที่เคยประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกรรมลดน้อยลงตามอายุที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากอาชีพในภาคเกษตรกรรมส่วนใหญ่ไม่ได้จำกัดอายุหรือระยะเวลาในการทำงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายและความสามารถ หากสภาพร่างกายแข็งแรงและยังมีความสามารถอยู่ ก็ยังคงทำตลอดไป ผู้สูงอายุเพศชายประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรมเป็นอาชีพสุดท้ายก่อนที่จะมีอายุ 60 ปีมากกว่าผู้สูงอายุเพศหญิง ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตชนบทประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรมก่อนอายุ 60 ปีมากกว่าผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง

2.2 การทำงานบ้านของผู้สูงอายุ

ข้อมูลตารางที่ 3.2 แสดงร้อยละของผู้สูงอายุ จำแนกตามชนิดของงานบ้านที่ทำหรือไม่ทำและลักษณะบางประการ พบว่า ร้อยละของผู้สูงอายุกลุ่มที่มีอายุน้อยกว่า จะทำงานบ้านทุกประเภทสูงกว่าผู้สูงอายุกลุ่มที่มีอายุมากกว่า ทั้งนี้เนื่องจากผู้สูงอายุที่ยังมีอายุน้อยนั้น น่าจะยังมีสุขภาพแข็งแรง แต่เมื่ออายุมากขึ้น สภาพร่างกายอาจเสื่อมโทรมลง ไม่เอื้อให้ทำงานหลายอย่างได้ อีกทั้งสังคมไทยถือว่าผู้สูงอายุควรได้รับการพักผ่อนและได้รับการดูแลจากลูกหลานมากกว่าที่จะให้ผู้สูงอายุเป็นผู้ทำงานนั้นเสียเอง ผู้สูงอายุเพศหญิงจะทำงานบ้านทุกประเภทมากกว่าผู้สูงอายุชาย เนื่องจากในสังคมไทยมีการจัดแบ่งหน้าที่กันระหว่างชายกับหญิง โดยเพศหญิงส่วนใหญ่มักมีหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบ้าน ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตชนบทจะทำงานบ้านมากกว่าผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง

3. ภาวะทางเศรษฐกิจ

3.1 รายได้

ข้อมูลตารางที่ 3.3 แสดงร้อยละของผู้สูงอายุ จำแนกตามรายได้ในรอบปีที่ผ่านมาและลักษณะบางประการ พบว่า ร้อยละ 1.7 เป็นผู้สูงอายุที่ตอบว่าไม่มีรายได้ ร้อยละ 68.7 มีรายได้ต่ำกว่า 20,000 บาทต่อปี อย่างไรก็ตามในเรื่องของรายได้ที่มีความแตกต่างกันมากระหว่างจำนวนรายได้สูงสุดและต่ำสุด จึงเป็นการยากในการจัดกลุ่มรายได้ที่เหมาะสม

เมื่อพิจารณาจากกลุ่มอายุกับรายได้ต่อปี พบว่า ร้อยละของผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้และมีรายได้ต่ำกว่า 20,000 บาท จะสูงขึ้นตามกลุ่มอายุที่มากขึ้น ขณะที่ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีรายได้มากกว่า 20,000 บาทขึ้นไป จะลดลงในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผู้สูงอายุที่มีอายุมากมักจะไม่ได้ทำงานเชิงเศรษฐกิจ เพราะสภาพร่างกายไม่เอื้ออำนวย รายได้หลักที่ เคยได้รับการทำงานก็ต้องหยุดชะงักไป ร้อยละของผู้สูงอายุหญิงเป็นผู้ไม่มีรายได้มากกว่าร้อยละของผู้สูงอายุชาย ผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตเมืองมีรายได้มากกว่าผู้สูงอายุที่อยู่ในชนบท

3.2 หนี้สิน

ผู้สูงอายุที่ให้คำตอบเกี่ยวกับจำนวนหนี้สินที่ตนมีอยู่ โดยส่วนใหญ่คือร้อยละ 92.5 ตอบว่าไม่มีหนี้สิน ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60-69 ปีจะมีหนี้สินมากกว่าผู้สูงอายุวัย 80 ปี และมากกว่า เนื่องจากผู้สูงอายุที่ยังมีอายุน้อย ยังมีโอกาสในการลงทุนและหาเงินมาใช้หนี้ได้มากกว่าผู้สูงอายุที่มีอายุมากแล้วและมีโอกาสในการก่อหนี้้น้อยมาก ผู้สูงอายุชายมีหนี้สินมากกว่าผู้สูงอายุหญิง ผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตเมืองมีหนี้สินมากกว่าผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตชนบท น่าจะเป็นเหตุผลที่ในเขตเมืองมีสถาบันการเงินทั้งในระบบและนอกระบบ ที่สามารถจะให้กู้ยืมได้มากกว่า

3.3 การถือครองทรัพย์สิน

การถือครองทรัพย์สิน ได้แก่ กรรมสิทธิ์หรือการเป็นเจ้าของบ้านที่พักอาศัยและกรรมสิทธิ์หรือการเป็นเจ้าของที่ดินที่ปลูกบ้านพักอาศัย ซึ่งแสดงเป็นอัตราร้อยละในตารางที่ 3.3 พบว่า สัดส่วนของผู้สูงอายุที่มีอายุ 60-69 ปีเป็นเจ้าของบ้านที่อยู่อาศัยมากกว่าผู้สูงอายุที่มีอายุ 80 ปีและมากกว่าซึ่ง ส่วนใหญ่จะอยู่กับบุตรหลานหรือญาติที่เป็นเจ้าของบ้าน ทั้งนี้เนื่องจากมาจากผู้สูงอายุที่มีอายุมากแล้ว ได้มีการถ่ายโอนมรดกอันได้แก่ บ้านและ/หรือที่ดินให้กับบุตรหลานหรือทายาทแล้ว และยังคงอาศัยอยู่กับลูกหลาน ผู้สูงอายุชายเป็นเจ้าของบ้านพักอาศัยมากกว่าผู้สูงอายุหญิง และผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตเมืองเป็นเจ้าของบ้านพักอาศัยมากกว่าผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตชนบท ในขณะที่เดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตเมือง ร้อยละ 4.9 อาศัยอยู่ในบ้านเช่า ซึ่งไม่พบเลยในผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตชนบท

การเป็นเจ้าของที่ดินที่ปลูกบ้าน พบว่า แบบแผนการเป็นเจ้าของที่ดินที่ปลูกบ้านเช่นเดียวกับการเป็นเจ้าของบ้านพักอาศัย นอกจากความแตกต่างในเขตที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ซึ่งผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตชนบทเป็นเจ้าของที่ดินที่ปลูกบ้านพักอาศัยมากกว่าผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตเมือง เพราะส่วนใหญ่เขตเมืองมักจะมีข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเมืองที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากบ้านเรือนบริเวณนี้สร้างอยู่ริมแม่น้ำและลำคลองซึ่งเป็นเขตของกรมเจ้าท่า ผู้ที่ปลูกบ้านเรือนอาศัยอยู่ในบริเวณนี้จึงมีสิทธิเป็นแต่เพียงผู้ครอบครองเท่านั้น

3.4 การมีสิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือน

ได้แก่ โทรทัศน์สี เครื่องเล่นวีดีโอ มอเตอร์ไซด์ รถยนต์หรือเรือยนต์ ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ และโทรศัพท์ โทรทัศน์สีเป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่มีอยู่ในครัวเรือนเรือนมากที่สุด (ร้อยละ 77.9) รองลงมาคือ ตู้เย็น (ร้อยละ 64.7) ส่วนเครื่องใช้ที่มีอยู่น้อยที่สุดคือ เครื่องปรับอากาศ ซึ่งมีเพียงร้อยละ 1.1 เท่านั้น (ตารางที่ 3.3)

3.5 การระับผิดชอบ

ผู้สูงอายุที่ยังมีภาระรับผิดชอบในการอุปการะเลี้ยงดูบุคคลอื่น (ตารางที่ 3.3) พบว่า ผู้สูงอายुर้อยละ 15.7มีภาระในด้านนี้ เนื่องจากการอุปการะเลี้ยงดูจะเป็นหน้าที่ของผู้ที่เป็นหลักในการหาเลี้ยงครอบครัวและมีรายได้เพียงพอที่จะรับผิดชอบอุปการะเลี้ยงดูผู้อื่น ผู้สูงอายุควรเป็นผู้ได้รับการอุปการะเลี้ยงดูจากบุตรหลานมากกว่าที่จะมีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูผู้อื่น ผู้สูงอายุชายมีภาระอุปการะส่งเลี้ยงดูบุคคลอื่นมากกว่าผู้สูงอายุหญิง เนื่องจากเพศชายมีบทบาทเป็นหัวหน้าครอบครัว ซึ่งต้องรับผิดชอบในการดูแลสมาชิกในครัวเรือน

4. ลักษณะการอยู่อาศัย

4.1 โครงสร้างครัวเรือน

โครงสร้างครัวเรือน แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ โครงสร้างครัวเรือนตามบุคคลและโครงสร้างครัวเรือนตามรุ่น ซึ่งข้อมูลตารางที่ 3.4 แสดงร้อยละของผู้สูงอายุจำแนกตามโครงสร้างครัวเรือนและลักษณะบางประการ พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีโครงสร้างครัวเรือนเป็นครัวเรือนชาย (ร้อยละ 60.0) และร้อยละ 10.4 เป็นผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว โครงสร้างครัวเรือนเป็นรุ่น พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีโครงสร้างครัวเรือนแบบคนสามรุ่นแนวตั้ง (ร้อยละ 32.2) แสดงให้เห็นว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่อาศัยอยู่ร่วมครัวเรือนเดียวกันกับบุตรหลาน

4.2 การอยู่ร่วมกับสมาชิกอื่น

ข้อมูลตารางที่ 3.4 พบว่า ผู้สูงอายุหญิงอยู่คนเดียวมากกว่าผู้สูงอายุชายกว่าเท่าตัว (ร้อยละ 13.4 และร้อยละ 5.4) ในเขตชนบทผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวมากกว่าผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตเมือง เกือบครึ่งคือร้อยละ 46.7 อยู่กับคู่สมรส สัดส่วนของผู้สูงอายุในช่วงอายุ 60-69 ปี จะอยู่กับคู่สมรสมากกว่าผู้สูงอายุที่มีอายุ 80 ปีและมากกว่า เนื่องจากคู่สมรสของผู้สูงอายุที่มีอายุมากแล้ว มักจะเสียชีวิตไปแล้ว ผู้สูงอายุชายจะอยู่กับคู่สมรสมากกว่าผู้สูงอายุหญิง เพราะผู้สูงอายุหญิงส่วนใหญ่จะเป็นหม้าย เนื่องจากโอกาสในการสมรสใหม่มีน้อยกว่าเพศชาย

4.3 การมีสิทธิมีเสียงในครัวเรือน

สัดส่วนของผู้สูงอายุมีสิทธิมีเสียงอย่างสำคัญในการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ในครัวเรือนมากที่สุด ได้แก่ ค่าใช้จ่ายประจำวัน (ร้อยละ 74.9) รองลงมาเป็นสถานที่รักษาพยาบาลเมื่อสมาชิกเจ็บป่วย และประเภทของอาหารที่จะซื้อ (ร้อยละ 72.4 และ 70.6 ตามลำดับ) ร้อยละของผู้สูงอายุจะค่อนข้างต่ำในการมีสิทธิและเสียงในการตัดสินใจเรื่อง การแต่งงานของลูกหลาน (ร้อยละ 24.6) และการศึกษาของสมาชิกที่ยังเด็ก (ร้อยละ 19.2) สัดส่วนของผู้สูงอายุที่มีสิทธิเสียงในการตัดสินใจในครัวเรือนจะน้อยลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น แสดงถึงบทบาทและสถานภาพของผู้สูงอายุที่ลดลงตามอายุที่เพิ่มสูงขึ้น การตัดสินใจในเรื่องเกี่ยวกับการบ้านการเรือน เช่น ค่าใช้จ่ายประจำวัน ประเภทของอาหารที่จะซื้อ หรือการซื้อของใช้ในครัวเรือนชั้นใหม่ สัดส่วนของผู้สูงอายุหญิงจะมีสิทธิตัดสินใจมากกว่าเพศชาย เพราะการแบ่งหน้าที่กันระหว่างชายกับหญิง โดยเพศหญิงจะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการเงินอยู่ของสมาชิกในครอบครัว อำนาจในการตัดสินใจของเพศหญิงจึงจำกัดอยู่แต่เฉพาะในครอบครัวเท่านั้น ส่วนในเรื่องการศึกษาของสมาชิกที่ยังเด็ก การลงทุนหรือการเลือกสถานที่รักษาตัวของสมาชิกเมื่อเจ็บป่วย เพศชายจะมีสิทธิมีเสียงเป็นส่วนใหญ่ เพราะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เพศชายจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบ ผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตชนบทจะมีสิทธิมีเสียงอย่างสำคัญในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ในครัวเรือนมากกว่าผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง

4.4 สภาพความเป็นอยู่ในครัวเรือน

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่รู้สึกรอค (ร้อยละ 79.6) และเข้ากันได้ดีกับสมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัว (ร้อยละ 75.6) รวมทั้งพบปัญหาการขัดแย้ง ถกเถียงกับสมาชิกอื่นในครอบครัวบ้างเพียงเล็กน้อย (ตารางที่ 3.4)

5. ภาวะสุขภาพและการใช้บริการสุขภาพ (ตารางที่ 3.5)

5.1 โรคประจำตัว

ผู้สูงอายुरายงานว่าตนเองมีโรคประจำตัว ร้อยละ 71.1 ผู้สูงอายุที่อยู่ในช่วง 60-69 ปี มีโรคประจำตัวมากกว่าผู้สูงอายุที่มีอายุ 70-79 ปี และ 80 ปีและมากกว่า ผู้สูงอายุหญิงมีโรคประจำตัวมากกว่าผู้สูงอายุชาย (ร้อยละ 67.1 และ 32.9) อาจเป็นเพราะว่า โดยธรรมชาติแล้วเพศหญิงจะเป็นผู้ที่สนใจและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของตนเองมากกว่าเพศชาย ซึ่งสัดส่วนระหว่างเพศของการรับบริการในสถานบริการทางด้านสุขภาพ จะพบว่าเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย จึงทำให้พบว่าเพศหญิงนั้นมีโรคประจำตัวสูงกว่าเพศชาย โรคบางโรคจะไม่แสดงอาการอะไรออกมาให้เห็นชัดเจนในระยะเริ่มแรก เช่น ไขมันในเส้นเลือดสูง ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ หรือโรคเบาหวาน หรือแม้แต่โรคมะเร็งก็ตาม โอกาสที่เพศชายจะได้รับการตรวจและพบว่าเป็นโรครดังกล่าวจึงมีน้อยกว่า ในส่วนของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองมีโรคประจำตัวมากกว่าผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตชนบท ซื่อนี้อาจเป็นได้ว่า ผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตเมือง มีโอกาสเข้าถึงบริการ ทางด้านสุขภาพมากกว่าผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตชนบท เพราะเป็นเหตุผลหนึ่งที่สามารถทำให้เกิดความแตกต่างกันในเรื่องภาวะทางสุขภาพ นอกเหนือจากเรื่องของอายุ เพศ ถิ่นที่อยู่อาศัย สภาพภูมิอากาศ หรือแม้แต่วัฒนธรรม ก็เป็นส่วนหนึ่งของความแตกต่างในเรื่องการเกิดโรค สัดส่วนของผู้สูงอายุที่เป็นโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด และโรคระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้าง ใกล้เคียงกันคือ ร้อยละ 15.9 และ 15.7 รองลงมาเป็นโรคเกี่ยวกับระบบต่อมไร้ท่อและโภชนาการ (ร้อยละ 8.0) โรคมะเร็งนั้นพบในกลุ่มผู้สูงอายุช่วง 60-69 ปี มากกว่ากลุ่มผู้สูงอายุช่วง 70-79 ปี และไม่พบในกลุ่มผู้สูงอายุช่วง 80 ปีและมากกว่า เนื่องจากผู้ที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งมักจะเสียชีวิตเสียก่อนนั่นเอง นอกจากนี้พบผู้สูงอายุเพศหญิงเป็นมะเร็งมากกว่าเพศชายและไม่พบผู้สูงอายุในเขตชนบทป่วยด้วยโรคมะเร็ง ซึ่งอาจเป็นเพราะไม่ได้พบแพทย์ ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวด้วยโรคติดเชื้อและปรสิตที่สำคัญได้แก่ โรคเท้าช้าง (รายละเอียดเกี่ยวกับโรคไม่ได้แสดงไว้ในตาราง)

โรคประจำตัวของผู้สูงอายุที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ ปัญหาเกี่ยวกับสายตา โดยพบว่า มีผู้สูงอายุตาบอด มองสิ่งใดไม่เห็นซึ่งเป็นปัญหาสำหรับตัวผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ โรคประจำตัวที่พบในผู้สูงอายุนี้อาจพบได้มากกว่าหนึ่งโรคและไม่อาจตัดสินได้ว่าโรคประจำตัวโรคใดที่เป็นมากหรือบ่อยที่สุด เช่น โรคความดันโลหิตสูงก็มักจะเป็นร่วมกับโรคเบาหวาน

5.2 การใช้บริการด้านสุขภาพ

การใช้บริการด้านสุขภาพเพื่อรักษาโรคประจำตัว ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว ร้อยละ 38.8 ของผู้สูงอายุรับการตรวจรักษาโรคประจำตัวอย่างสม่ำเสมอและ ร้อยละ 4.7 ไม่เคยไปเลย สัดส่วนของผู้สูงอายุที่มีอายุ 60-69 ปี รับการรักษาโรคประจำตัวอย่างสม่ำเสมอมากกว่าผู้สูงอายุที่มีอายุ 70-79 และ อายุ 80 ปีและมากกว่า เนื่องจากผู้สูงอายุที่มีอายุมากจะประสบปัญหาในการเดินทางเพื่อไปรับบริการยังสถานบริการทางด้านสุขภาพ ผู้สูงอายุหญิงรับการรักษาโรคประจำตัวสม่ำเสมอมากกว่าผู้สูงอายุชาย จากความเอาใจใส่ของเพศหญิงในเรื่องสุขภาพและมักจะมีเวลาว่างสำหรับเรื่องนี้มากกว่า ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองรับการรักษาโรคประจำตัวมากกว่าผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตชนบท ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ในเขตเมืองย่อมได้รับความสะดวกสบายมากกว่าเกี่ยวกับการเดินทางเพื่อรับบริการ

5.3 สถานที่ให้บริการด้านสุขภาพ

ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว ร้อยละ 58.3 รับการรักษาโรคประจำตัวที่โรงพยาบาลของรัฐ รองลงมาได้แก่โรงพยาบาลหรือคลินิกเอกชน

5.4 ผู้ดูแลด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ

ผู้ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ในที่นี้หมายถึง ผู้ที่มักจะเป็นคนจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ และผู้ที่คอยเป็นผู้ปรนนิบัติดูแลผู้สูงอายุเมื่อขามเจ็บป่วย สำหรับผู้ที่เป็นคนจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้สูงอายุนั้น ส่วนใหญ่พบว่าเป็นสวัสดิการรัฐในรูปบุตรผู้สูงอายุ (ร้อยละ 41.5) ในส่วนผู้ปรนนิบัติดูแลขามเจ็บป่วย ส่วนใหญ่เป็นบุตรและญาติ (ร้อยละ 62.7) และร้อยละ 1.2 ของผู้สูงอายุไม่มีคนดูแล

6..กิจกรรมของผู้สูงอายุ กิจกรรมของผู้สูงอายุ ได้แก่ การใช้เวลาว่างของผู้สูงอายุ ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน การมีส่วนร่วมในสังคม การเป็นสมาชิกกลุ่มหรือชมรม และการร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ถ้ามจากความถี่ของการไปวัด ไปโบสถ์ หรือไปมัสยิด (ตารางที่ 3.6)

6.1 การใช้เวลาว่าง

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีเวลาว่างมาก (ร้อยละ 64.4) อายุที่เพิ่มมากขึ้นจะทำให้มีเวลาว่างมากตามไปด้วย การใช้เวลาว่างในการทำงานอดิเรกยังมีน้อย ร้อยละ 70.4 ไม่มีงานอดิเรกทำ ผู้สูงอายุที่มีงานอดิเรกทำ ส่วนใหญ่ทำสวนครัว ปลูกต้นไม้ ดอกไม้

6.2 ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน ใช้ 3 ตัวแปรพิจารณา ได้แก่ การพบปะเพื่อนฝูง การให้ความช่วยเหลือเพื่อนฝูง และการรับความช่วยเหลือจากเพื่อนฝูง

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังคงได้พบปะพูดคุยกับเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกัน โดยพบปะเพื่อนประมาณ 1 - 4 คน ร้อยละ 47.3 และไม่เคยพบกับเพื่อนเลย ร้อยละ 14.7 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ไม่ได้พบกับเพื่อนเลยเพิ่มขึ้นตามกลุ่มอายุที่สูงขึ้น อาจะเนื่องมาจากภาวะสุขภาพ ทำให้การเดินทางไม่สะดวก ต้องเก็บตัวอยู่แต่ในบ้าน เพศชายได้พบปะเพื่อนฝูงมากกว่าเพศหญิง เพราะมีภารกิจและกิจกรรมที่ทำให้ได้พบปะกับเพื่อน มากกว่าเพศหญิงซึ่งมีภาระหน้าที่ส่วนใหญ่อยู่แต่ในบ้าน ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตชนบทมีโอกาสได้พบปะเพื่อนฝูงมากกว่าผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตเมือง นอกจากนี้พบว่า ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเพื่อนหรือเพื่อนบ้านได้ในขณะเดียวกัน ก็มีเพื่อนหรือเพื่อนบ้านพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือตนด้วยเช่นกัน

6.3 การมีส่วนร่วมในสังคม โดยพิจารณาจากการมีตำแหน่งทางสังคมในหมู่บ้านหรือชุมชน และการเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มหรือชมรม

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่มีตำแหน่งในหมู่บ้านหรือชุมชน (ร้อยละ 95.3) ผู้สูงอายุในกลุ่มวัย 60-69 ปี มีตำแหน่งในหมู่บ้านหรือชุมชนมากกว่าผู้สูงอายุกลุ่มอื่น เพราะยังมีสภาพร่างกายที่แข็งแรงสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนั้นๆ ได้ เพศชายมีตำแหน่งในหมู่บ้านหรือชุมชนมากกว่าเพศหญิง ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตชนบทมีตำแหน่งทางสังคมมากกว่าผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง

การเป็นสมาชิกกลุ่มหรือชมรม ของผู้สูงอายุ กว่าครึ่งหนึ่งไม่ได้เข้าร่วมกลุ่ม (ร้อยละ 58.5) ประการหนึ่งเนื่องจาก ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักมีปัญหาด้านสุขภาพ อีกประการหนึ่งอาจเป็นเพราะ ผู้สูงอายุบางส่วนต้องทำมาหากิน จึงไม่มีเวลาที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มและร่วมกิจกรรมได้ ร้อยละของการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มลดลงตามอายุที่สูงมากขึ้น ร้อยละของการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มลดลงตามอายุที่สูงมากขึ้น ผู้สูงอายุเพศชาย เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มมากกว่าผู้สูงอายุเพศหญิง

6.4 การร่วมกิจกรรมทางศาสนา

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ร้อยละ 87.8 ยังคงไปวัด มัสยิด โดยไปในวันสำคัญทางศาสนามากที่สุด (ตารางที่ 27) ในส่วนของความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องศาสนา ส่วนใหญ่

เห็นว่าสำคัญ (ร้อยละ 55.0) ไม่มีความแตกต่างกันมากนักระหว่างผู้สูงอายุที่มีอายุ เพศ และเขตที่อยู่อาศัยที่ต่างกัน

ตารางที่ 3.1 ร้อยละของผู้สูงอายุ จำแนกตามภูมิภาค และลักษณะบางประการ

ลักษณะทางประชากรและสังคม	ลักษณะบางประการ							รวม
	อายุ			เพศ		เขตที่อยู่อาศัย		
	60 - 69	70 - 79	80 +	ชาย	หญิง	ชนบท	เมือง	
รวม	100.0 (224)	100.0 (115)	100.0 (63)	100.0 (148)	100.0 (254)	100.0 (218)	100.0 (184)	100.0(402)
สถานภาพสมรส								
โสด	4.0	-	1.6	2.0	2.8	3.2	1.6	2.5
สมรส	61.6	42.6	15.9	72.3	35.4	53.7	43.5	49.0
หม้าย	27.7	52.2	81.1	21.6	55.5	39.4	47.3	43.0
หย่า	6.7	5.2	1.6	4.1	6.3	3.7	7.6	5.5
การศึกษา								
ไม่ได้เรียน	21.1	54.8	71.4	20.3	55.5	41.3	44.0	42.5
ประถมหรือต่ำกว่า	70.1	42.6	28.6	75.0	44.5	56.4	54.9	55.7
สูงกว่าชั้นประถม	1.8	2.6	-	4.7	-	2.3	1.1	1.7

ตารางที่ 3.1 (ต่อ)

ลักษณะทางประชากรและสังคม	ลักษณะบางประการ							รวม
	อายุ			เพศ		เขตที่อยู่อาศัย		
	60 - 69	70 - 79	80 +	ชาย	หญิง	ชนบท	เมือง	
รวม	100.0 (224)	100.0 (115)	100.0 (63)	100.0 (148)	100.0 (254)	100.0 (218)	100.0 (184)	100.0(402)
ระดับความสามารถในการอ่าน								
อ่านได้สบาย	55.4	22.9	7.8	61.5	34.6	45.4	43.8	44.5
อ่านได้ลำบาก	17.4	31.0	27.1	23.0	13.4	17.4	16.3	16.9
อ่านไม่ออกเลย	27.2	46.1	65.1	15.5	52.0	37.2	40.2	38.6
การเป็นหัวหน้าครัวเรือน								
ตนเอง	68.3	64.3	47.6	85.8	51.2	69.7	57.1	63.9
คู่สมรส	21.9	14.8	3.2	3.4	24.8	17.4	16.3	16.9
บุตรหรือญาติอื่นๆ	9.8	20.9	49.2	10.8	24.0	12.8	26.6	19.2

ตารางที่ 3.2 ร้อยละของผู้สูงอายุ จำแนกตามการทำงาน และลักษณะบางประการ

การทำงาน	ลักษณะบางประการ							รวม
	อายุ			เพศ		เขตที่อยู่อาศัย		
	60 - 69	70 - 79	80 +	ชาย	หญิง	ชนบท	เมือง	
รวม	100.0 (224)	100.0 (115)	100.0 (63)	100.0 (148)	100.0 (254)	100.0 (218)	100.0 (184)	100.0(402)
การทำงานเชิงเศรษฐกิจ								
ไม่ได้ทำ	58.0	91.3	93.1	56.8	73.2	66.5	67.9	67.2
เกษตรกรรม	16.4	2.6	-	25.0	5.1	19.8	3.8	12.4
ไม่ใช่เกษตรกรรม	25.4	6.3	6.9	18.2	21.6	13.8	28.2	20.4
อาชีพสุดท้ายก่อนอายุ 60 ปี								
ไม่ได้ทำ	1.3	1.7	3.2	-	-	0.5	3.3	1.5
เกษตรกรรม	1.7	-	-	68.2	56.3	80.3	37.5	60.9
ไม่ใช่เกษตรกรรม	3.2	-	-	31.8	40.9	19.2	59.2	37.6
การทำงานบ้าน								
ชื้อกับข้าว								
ทำ	63.4	47.8	20.6	39.2	59.8	52.8	51.6	52.2
ไม่ทำ	36.6	52.2	79.4	60.8	40.2	47.2	48.4	47.8

ตารางที่ 3.2 (ต่อ)

การทำงาน	ลักษณะบางประการ							รวม
	อายุ			เพศ		เขตที่อยู่อาศัย		
	60 - 69	70 - 79	80 +	ชาย	หญิง	ชนบท	เมือง	
รวม	100.0 (224)	100.0 (115)	100.0 (63)	100.0 (148)	100.0 (254)	100.0 (218)	100.0 (184)	100.0(402)
หุงข้าว ทำกับข้าว								
ทำ	67.4	48.7	30.2	37.8	66.9	58.3	53.8	56.2
ไม่ทำ	32.6	51.3	69.8	62.2	33.1	41.7	46.2	43.8
ทำความสะอาดบ้าน								
ทำ	73.2	63.5	28.6	48.6	72.0	67.4	58.7	63.4
ไม่ได้ทำ	26.8	36.5	71.4	51.4	28.0	32.6	41.3	36.6
ซัก/รีด เสื้อผ้า								
ทำ	60.7	48.7	38.1	37.8	63.0	55.5	51.6	53.7
ไม่ทำ	39.3	51.3	61.9	62.2	37.0	44.5	48.4	46.3
ดูแลเด็ก								
ทำ	23.7	13.0	7.9	20.3	16.9	20.2	15.8	18.2
ไม่ทำ	76.3	87.0	92.1	79.7	83.1	79.8	84.2	81.8

ตารางที่ 3.3 ร้อยละของผู้สูงอายุ จำแนกตามสถานะทางเศรษฐกิจ และลักษณะบางประการ

สถานะทางเศรษฐกิจ	ลักษณะบางประการ							รวม
	อายุ			เพศ		เขตที่อยู่อาศัย		
	60 - 69	70 - 79	80 +	ชาย	หญิง	ชนบท	เมือง	
รวม	100.0 (224)	100.0 (115)	100.0 (63)	100.0 (148)	100.0 (254)	100.0 (218)	100.0 (184)	100.0(402)
รายได้								
ไม่มีรายได้	0.9	0.9	6.3	0.7	2.4	1.8	1.6	1.7
มี ต่ำกว่า 20,000/ปี	60.3	79.1	79.4	61.5	72.8	74.8	61.4	68.7
มี 20,000 ขึ้นไป/ปี	38.8	20.0	14.3	34.8	24.8	23.4	37.0	29.6
หนี้สิน								
ไม่มีหนี้สิน	90.1	98.8	100.0	86.5	96.1	91.7	93.5	92.5
มีหนี้สิน	9.9	1.2	-	13.5	3.9	8.3	6.5	7.5

ตารางที่ 3.3 (ต่อ)

สภาวะทางเศรษฐกิจ	ลักษณะบางประการ							รวม
	อายุ			เพศ		เขตที่อยู่อาศัย		
	60 - 69	70 - 79	80 +	ชาย	หญิง	ชนบท	เมือง	
รวม	100.0 (224)	100.0 (115)	100.0 (63)	100.0 (148)	100.0 (254)	100.0 (218)	100.0 (184)	100.0(402)
ตั้งของเครื่องใช้								
โทรทัศน์สี								
มี	80.8	77.4	68.6	82.4	75.4	72.9	83.7	77.9
ไม่มี	19.2	22.6	31.7	17.6	24.6	27.1	16.3	22.1
เครื่องเล่นวีดีโอ								
มี	10.3	10.4	12.7	9.5	11.4	7.3	14.7	10.7
ไม่มี	89.7	89.6	87.3	90.5	88.6	92.7	85.3	89.3
มอเตอร์ไซด์								
มี	42.0	41.7	46.0	41.9	42.9	47.2	31.2	42.5
ไม่มี	58.0	28.3	54.0	58.1	57.1	52.8	63.0	57.5

ตารางที่ 3.3 (ต่อ)

สภาวะทางเศรษฐกิจ	ลักษณะบางประการ							รวม
	อายุ			เพศ		เขตที่อยู่อาศัย		
	60 - 69	70 - 79	80 +	ชาย	หญิง	ชนบท	เมือง	
รวม	100.0 (224)	100.0 (115)	100.0 (63)	100.0 (148)	100.0 (254)	100.0 (218)	100.0 (184)	100.0(402)
รถยนต์/เรือยนต์								
มี	5.8	16.5	9.5	7.4	10.6	11.0	7.6	90.5
ไม่มี	94.2	83.5	90.5	92.6	89.4	88.9	92.4	9.5
ผู้เขียน								
มี	64.7	64.3	58.7	69.6	60.2	56.9	71.7	63.7
ไม่มี	35.3	35.7	41.3	30.4	39.8	43.1	28.3	36.3
เครื่องปรับอากาศ								
มี	-	1.7	1.6	-	1.2	0.5	1.1	0.7
ไม่มี	100.0	98.3	98.4	100.1	98.8	99.5	98.9	99.3
โทรศัพท์								
มี	19.6	17.4	15.9	16.9	19.3	6.9	32.1	81.6
ไม่มี	80.4	82.6	84.1	83.1	80.7	93.1	67.9	18.4

ตารางที่ 3.3 (ต่อ)

สภาวะทางเศรษฐกิจ	ลักษณะบางประการ							รวม
	อายุ			เพศ		เขตที่อยู่อาศัย		
	60 - 69	70 - 79	80 +	ชาย	หญิง	ชนบท	เมือง	
รวม	100.0 (224)	100.0 (115)	100.0 (63)	100.0 (148)	100.0 (254)	100.0 (218)	100.0 (184)	100.0(402)
กรรมสิทธิ์ในบ้านพักอาศัย								
ตนเองและ/หรือคู่สมรส	71.4	48.7	28.6	64.8	54.4	54.7	62.4	58.2
บุตรหลายหรือญาติ	14.7	37.4	50.8	22.3	29.5	22.0	32.6	26.9
เช่า	2.7	2.6	-	2.0	2.4	-	4.9	22.2
กรรมสิทธิ์ถือครอง	11.2	11.3	20.6	10.8	13.8	23.4	-	12.7
กรรมสิทธิ์ในที่ดินปลูกบ้าน								
ตนเองและ/หรือคู่สมรส	54.5	31.3	19.0	50.7	37.4	50.0	31.1	4.5
บุตรหลายหรือญาติ	12.5	37.4	50.8	26.1	28.0	26.1	25.0	25.6
เช่า	15.6	18.3	7.9	12.2	16.9	0.5	32.6	15.2
กรรมสิทธิ์ถือครอง	17.4	13.0	22.2	15.5	17.7	23.4	9.2	16.9

ตารางที่ 3.3 (ต่อ)

สภาวะทางเศรษฐกิจ	ลักษณะบางประการ							รวม
	อายุ			เพศ		เขตที่อยู่อาศัย		
	60 - 69	70 - 79	80 +	ชาย	หญิง	ชนบท	เมือง	
รวม	100.0 (224)	100.0 (115)	100.0 (63)	100.0 (148)	100.0 (254)	100.0 (218)	100.0 (184)	100.0(402)
อุปการะเลี้ยงดูบุคคลอื่น								
มี	24.1	7.0	1.6	23.6	11.0	16.5	14.7	15.3
ไม่มี	75.9	93.0	98.4	76.4	89.0	83.5	85.3	84.3

ตารางที่ 3.4 ร้อยละของผู้สูงอายุ จำแนกตามลักษณะการอยู่อาศัย และลักษณะบางประการ

ลักษณะการอยู่อาศัย	อายุ			เพศ		เขตที่อยู่อาศัย		รวม
	60 - 69	70 - 79	80 +	ชาย	หญิง	ชนบท	เมือง	
รวม	100.0 (224)	100.0 (115)	100.0 (63)	100.0 (148)	100.0 (254)	100.0 (218)	100.0 (184)	100.0(402)
โครงสร้างครัวเรือน								
บุคคลเดียว	9.8	12.2	9.5	5.4	13.4	11.0	9.8	10.4
ครัวเรือนเดี่ยว	35.7	26.1	11.1	32.4	27.2	31.7	26.1	29.1
ครัวเรือนขยาย	54.0	61.7	77.8	61.5	59.1	56.9	63.6	60.0
ครัวเรือนไม่มีความสัมพันธ์	0.4	-	1.6	0.7	0.4	0.5	0.5	0.5
โครงสร้างครัวเรือนตามรุ่น								
คนรุ่นเดียว	21.4	24.3	12.7	17.6	22.8	22.5	19.0	20.9
คนสองรุ่น	31.7	16.5	22.2	29.7	23.6	28.9	22.3	25.9
คนสามรุ่นแนวตั้ง	22.8	43.5	44.4	31.1	32.7	32.1	32.1	32.1
คนสามรุ่นแนวตั้ง+แนวนอน	24.1	15.7	20.6	21.6	20.9	16.5	26.1	21.1

ตารางที่ 3.4 (ต่อ)

ลักษณะการอยู่อาศัย	ลักษณะบางประการ							รวม
	อายุ			เพศ		เขตที่อยู่อาศัย		
	60 - 69	70 - 79	80 +	ชาย	หญิง	ชนบท	เมือง	
รวม	100.0 (224)	100.0 (115)	100.0 (63)	100.0 (148)	100.0 (254)	100.0 (218)	100.0 (184)	100.0(402)
สภาพความเป็นอยู่								
แออัด	10.3	7.8	12.7	7.4	11.4	8.7	11.4	10.0
ไม่แออัด	79.9	80.0	77.8	87.2	75.2	80.3	78.8	79.6
อยู่คนเดียว	9.8	12.2	9.5	5.4	13.4	11.0	9.8	10.4
การเข้าถึงสมาชิก								
เข้าถึงได้ดี	73.2	78.3	79.4	84.5	70.5	78.4	72.3	75.6
เข้าถึงได้บ้างไม่ได้บ้าง	16.1	9.6	11.1	9.5	15.7	10.6	16.8	13.4
เข้าถึงไม่ได้	0.9	-	-	0.7	0.4	-	1.1	0.5
อยู่คนเดียว	9.8	12.2	9.5	5.4	13.4	10.0	9.8	10.4

ตารางที่ 3.4 (ต่อ)

ลักษณะการอยู่อาศัย	ลักษณะบางประการ							รวม
	อายุ			เพศ		เขตที่อยู่อาศัย		
	60 - 69	70 - 79	80 +	ชาย	หญิง	ชนบท	เมือง	
รวม	100.0 (224)	100.0 (115)	100.0 (63)	100.0 (148)	100.0 (254)	100.0 (218)	100.0 (184)	100.0(402)
การจัดเลี้ยง/อกเลี้ยงสมาชิก								
มี	17.9	11.3	6.3	10.8	16.1	13.3	15.2	14.2
ไม่มี	72.3	76.5	84.1	83.8	70.5	75.7	75.0	75.4
อยู่คนเดียว	9.8	12.2	9.5	5.4	13.4	11.0	9.8	10.4
การมีสิทธิเสียงในครัวเรือน								
ค่าใช้จ่ายประจำวัน								
มี	85.3	67.0	52.4	72.3	76.4	79.4	69.6	74.9
ไม่มี	14.7	33.0	47.6	27.7	23.6	20.6	30.4	25.1
ประเภทอาหารที่จะซื้อ								
มี	79.9	64.3	49.2	62.2	75.6	72.5	68.5	70.6
ไม่มี	20.1	35.7	50.8	37.8	24.4	27.5	31.5	29.4

ตารางที่ 3.4 (ต่อ)

ลักษณะการอยู่อาศัย	ลักษณะบางประการ							รวม
	อายุ			เพศ		เขตที่อยู่อาศัย		
	60 - 69	70 - 79	80 +	ชาย	หญิง	ชนบท	เมือง	
รวม	100.0 (224)	100.0 (115)	100.0 (63)	100.0 (148)	100.0 (254)	100.0 (218)	100.0 (184)	100.0(402)
การศึกษาสมาชิกที่ยังเด็ก								
มี	24.6	13.9	9.5	27.0	14.6	27.1	9.8	19.2
ไม่มี	75.4	86.1	90.5	73.0	85.4	72.9	98.2	80.8
การแต่งงานของลูกหลาน								
มี	30.4	14.8	22.2	31.1	19.7	37.6	9.2	24.6
ไม่มี	69.6	85.2	77.8	66.9	80.3	62.4	90.8	75.4
การลงทุน								
มี	71.0	48.7	27.0	64.9	53.5	62.8	51.6	57.7
ไม่มี	29.0	51.3	73.0	35.1	46.5	37.2	48.4	42.3
ชื่อของใช้ในครัวเรือนใหม่								
มี	77.2	47.0	33.3	60.8	62.2	64.7	35.3	61.7
ไม่มี	22.8	53.0	66.7	39.2	37.8	58.2	41.8	38.3

ตารางที่ 3.4 (ต่อ)

ลักษณะการอยู่อาศัย	ลักษณะบางประการ							รวม
	อายุ			เพศ		เขตที่อยู่อาศัย		
	60 - 69	70 - 79	80 +	ชาย	หญิง	ชนบท	เมือง	
รวม	100.0 (224)	100.0 (115)	100.0 (63)	100.0 (148)	100.0 (254)	100.0 (218)	100.0 (184)	100.0(402)
สถานที่รักษาพยาบาล								
เมื่อขามเจ็บป่วย								
มี	85.3	67.0	36.5	79.1	68.5	63.3	83.2	72.4
ไม่มี	14.7	33.0	63.5	20.9	31.5	36.7	16.8	27.6

ตารางที่ 3.5 ร้อยละของผู้สูงอายุ จำแนกตามสภาวะสุขภาพ การใช้บริการสุขภาพ และลักษณะบางประการ

สภาวะสุขภาพ/การให้บริการ	ลักษณะบางประการ							รวม
	อายุ			เพศ		เขตที่อยู่อาศัย		
	60 - 69	70 - 79	80 +	ชาย	หญิง	ชนบท	เมือง	
รวม	100.0 (224)	100.0 (115)	100.0 (63)	100.0 (148)	100.0 (254)	100.0 (218)	100.0 (184)	100.0(402)
การมีโรคประจำตัว								
ไม่มีโรคประจำตัว	30.4	27.8	25.4	36.5	24.4	34.9	21.7	28.9
ติดเชื้อและปาราสิต	0.4	0.9	1.6	-	1.2	1.4	-	0.7
มะเร็ง	2.2	0.9	-	0.7	2.0	-	3.3	1.5
ระบบโลหิตและภูมิคุ้มกัน	2.2	2.6	4.8	3.4	2.4	3.2	2.2	2.7
ระบบต่อมไร้ท่อและโภชนาการ	9.8	6.1	4.8	4.7	9.8	6.0	10.3	8.0
ระบบประสาท	4.0	3.5	3.2	2.0	4.7	5.5	2.2	3.7
หู ตา	1.3	2.6	4.5	1.4	2.8	1.4	3.3	2.2
ระบบหัวใจและหลอดเลือด	17.4	16.5	9.5	13.5	17.3	14.7	14.4	15.9
ระบบหายใจ	6.7	8.7	6.3	12.2	4.3	7.8	6.5	7.2
ระบบย่อยอาหาร	7.6	7.0	7.9	6.8	7.9	5.0	10.3	7.5
ผิวหนัง	1.8	0.9	4.8	2.0	2.0	1.4	2.7	2.0

ตารางที่ 3.5 (ต่อ)

สถานะสุขภาพ/การใช้บริการ	ลักษณะบางประการ							รวม
	อายุ			เพศ		เขตที่อยู่อาศัย		
	60 - 69	70 - 79	80 +	ชาย	หญิง	ชนบท	เมือง	
รวม	100.0 (224)	100.0 (115)	100.0 (63)	100.0 (148)	100.0 (254)	100.0 (218)	100.0 (184)	100.0(402)
ระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้าง								
ระบบสืบพันธุ์ร่วมปีสภาวะ	1.7	1.8	6.3	4.1	1.6	1.8	3.3	2.5
ผลจากอุบัติเหตุ	0.9	1.7	3.2	2.7	0.8	1.4	1.6	1.5
การรักษาโรคประจำตัว								
ไปเป็นประจำ	42.0	38.3	28.6	33.1	42.1	31.2	47.8	38.8
ไปบ้าง ไม่ไปบ้าง	23.0	26.1	36.5	25.0	26.8	29.8	21.1	26.1
เคยไปแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไป	0.9	2.6	1.6	1.3	1.6	1.4	1.6	1.5
ไม่เคยไปเลย	3.6	5.2	7.9	4.1	5.1	2.7	7.1	4.7
ไม่มีโรคประจำตัว	30.5	27.8	25.4	36.5	24.4	34.9	21.7	28.9

ตารางที่ 3.5 (ต่อ)

สภาวะสุขภาพ/การใช้บริการ	ลักษณะบางประการ							รวม
	อายุ			เพศ		เขตที่อยู่อาศัย		
	60 - 69	70 - 79	80 +	ชาย	หญิง	ชนบท	เมือง	
รวม	100.0 (156)	100.0 (83)	100.0 (47)	100.0 (94)	100.0 (192)	100.0 (142)	100.0 (144)	100.0(286)
สถานที่รักษาโรคประจำตัว								
ร.พ.ของรัฐ	58.3	51.8	34.0	57.4	50.0	47.9	56.9	52.5
รพ./คลินิกเอกชน	18.6	16.9	25.5	17.0	20.3	20.4	18.1	19.2
สถานีนอนมัย	12.2	12.0	17.0	9.6	14.6	19.7	6.3	12.9
ซื้อกินเอง	3.8	6.0	8.5	5.3	5.2	4.9	5.6	5.3
อื่น ๆ เช่น หมอแผนโบราณ พระ	2.6	6.0	2.1	5.3	2.6	3.5	3.5	3.5
ไม่เคยไปเลย	4.5	7.2	12.8	5.3	7.3	3.5	9.7	6.6

ตารางที่ 3.5 (ต่อ)

สภาวะสุขภาพ/การใช้บริการ	ลักษณะบางประการ							รวม
	อายุ			เพศ		เขตที่อยู่อาศัย		
	60 - 69	70 - 79	80 +	ชาย	หญิง	ชนบท	เมือง	
รวม	100.0 (224)	100.0 (115)	100.0 (63)	100.0 (148)	100.0 (254)	100.0 (218)	100.0 (184)	100.0(402)
ผู้จ่ายค่ารักษาพยาบาล								
ตนเอง	25.4	16.5	14.3	26.4	18.1	20.6	21.7	21.1
คู่สมรส	2.7	0.9	-	0.7	2.4	2.8	0.5	1.7
บุตรหรือเครือญาติ	8.0	14.8	44.4	0.2	1.5	18.8	12.0	15.7
เบิกสวัสดิการรัฐ/เอกชน	21.9	15.7	11.1	18.9	18.1	17.4	19.6	18.4
ใช้บัตรผู้สูงอายุ	40.2	51.3	28.6	41.9	41.3	18.1	45.7	41.5
ไม่เคยป่วย	1.8	0.9	1.6	3.4	0.4	2.3	0.5	1.5

ตารางที่ 3.5 (ต่อ)

สภาวะสุขภาพ/การใช้บริการ	ลักษณะบางประการ							รวม
	อายุ			เพศ		เขตที่อยู่อาศัย		
	60 - 69	70 - 79	80 +	ชาย	หญิง	ชนบท	เมือง	
รวม	100.0 (224)	100.0 (115)	100.0 (63)	100.0 (148)	100.0 (254)	100.0 (218)	100.0 (184)	100.0(402)
ผู้ปรนนิบัติดูแลเมื่อผู้ป่วย								
ตนเอง	8.5	6.1	3.2	6.1	7.5	3.2	11.4	7.0
คู่สมรส	37.5	24.3	4.8	55.4	13.0	31.2	25.5	28.6
บุตรหรือญาติ	51.8	68.7	90.5	37.2	77.6	62.8	62.5	62.7
ไม่มีคนดูแล	1.3	0.9	1.6	-	2.0	1.8	0.5	1.2
ไม่ทราบ	0.9	0.2	0.2	1.4	-	0.9	-	0.5

ตารางที่ 3.6 ร้อยละของผู้สูงอายุ จำแนกตามกิจกรรมผู้สูงอายุ และลักษณะบางประการ

กิจกรรม	ลักษณะบางประการ							รวม
	อายุ			เพศ		เขตที่อยู่อาศัย		
	60 - 69	70 - 79	80 +	ชาย	หญิง	ชนบท	เมือง	
รวม	100.0 (224)	100.0 (115)	100.0 (63)	100.0 (148)	100.0 (254)	100.0 (218)	100.0 (184)	100.0(402)
การมีเวลาว่าง								
มีมาก	49.6	78.3	92.1	64.2	64.6	61.9	67.4	64.4
มีน้อย	45.5	20.9	7.9	34.5	31.5	35.8	28.8	32.6
ไม่มีเลย	4.9	0.9	-	1.4	3.9	3.3	3.8	3.0
งานอดิเรกที่ทำ								
ทำสวนครัว เลี้ยงสัตว์	14.3	20.0	9.5	21.6	11.4	20.2	9.2	15.2
หัตถกรรม	8.0	7.8	3.2	8.1	6.7	6.9	7.6	7.2
อ่านหนังสือ ฟังเทศน์	3.6	4.3	1.6	2.0	4.3	2.8	4.3	3.5
เล่นไพ่	3.6	5.2	1.6	3.4	3.9	0.5	7.6	3.7
ไม่มีงานอดิเรก	70.5	62.6	84.1	23.9	46.5	69.7	71.2	70.44

ตารางที่ 3.6 (ต่อ)

กิจกรรม	ลักษณะบางประการ							รวม
	อายุ			เพศ		เขตที่อยู่อาศัย		
	60 - 69	70 - 79	80 +	ชาย	หญิง	ชนบท	เมือง	
รวม	100.0 (224)	100.0 (115)	100.0 (63)	100.0 (148)	100.0 (254)	100.0 (218)	100.0 (184)	100.0(402)
จำนวนเพื่อนที่พบปะกันเสมอ								
ไม่มีเลย	8.0	16.5	34.9	9.5	17.7	13.3	66.3	14.7
1 - 4 คน	44.2	48.7	55.6	41.9	50.4	47.2	47.3	47.3
5 - 9 คน	25.9	19.1	9.5	22.3	20.9	21.1	21.7	21.4
10 คนขึ้นไป	21.9	15.7	-	26.4	11.0	18.3	14.7	16.7
เพื่อนที่สามารถช่วยเหลือ/พึ่งพาได้								
มี	91.5	93.9	84.1	93.9	89.4	94.0	87.5	91.0
ไม่มี	8.5	6.1	15.9	6.1	10.6	6.0	12.5	9.0
ความสามารถในการช่วยเหลือเพื่อน								
มี	92.4	91.3	58.7	91.9	83.9	87.6	85.9	86.8
ไม่มี	7.6	8.7	41.3	8.1	16.1	12.4	14.1	13.2

ตารางที่ 3.6 (ต่อ)

กิจกรรม	ลักษณะบางประการ							รวม
	อายุ			เพศ		เขตที่อยู่อาศัย		
	60 - 69	70 - 79	80 +	ชาย	หญิง	ชนบท	เมือง	
รวม	100.0 (224)	100.0 (115)	100.0 (63)	100.0 (148)	100.0 (254)	100.0 (218)	100.0 (184)	100.0(402)
การมีตำแหน่ง								
ไม่มีตำแหน่ง	93.3	96.5	100.0	90.5	98.0	95.0	95.7	95.3
อาสาสมัครสาธารณสุข	1.8	0.9	-	2.0	0.8	0.9	1.6	1.2
กรรมการวัดและการศึกษา	3.6	0.9	-	6.1	-	2.8	1.6	2.2
กรรมการเด็กและสตรี	1.3	1.7	-	1.4	1.2	1.4	1.1	1.2
การเป็นสมาชิกกลุ่ม/ชมรม								
ไม่ได้เป็น	54.0	53.0	84.1	53.4	61.4	53.2	64.7	58.5
ชมรมผู้สูงอายุ	13.8	20.0	3.2	10.1	16.1	4.1	25.5	21.8
กลุ่มสตรีแม่บ้าน	4.9	3.5	-	0.7	5.5	4.1	3.3	3.7
ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข	1.3	0.9	-	0.7	1.2	1.4	0.5	1.0
ฉาปนกิจสงเคราะห์	6.7	4.8	12.7	13.5	7.9	17.9	2.5	10.0
สมาชิกเกษตรและสหกรณ์	19.3	7.8	-	21.6	7.9	19.3	3.5	5.0

ตารางที่ 3.6 (ต่อ)

กิจกรรม	ลักษณะบางประการ							รวม
	อายุ			เพศ		เขตที่อยู่อาศัย		
	60 - 69	70 - 79	80 +	ชาย	หญิง	ชนบท	เมือง	
รวม	100.0 (224)	100.0 (115)	100.0 (63)	100.0 (148)	100.0 (254)	100.0 (218)	100.0 (184)	100.0(402)
การไปวัดหรือโบสถ์								
ไม่เคยไปเลย	3.6	10.4	46.0	8.8	14.2	11.9	12.5	12.2
ทุกอาทิตย์	18.8	17.4	9.5	13.5	18.9	15.6	18.5	16.9
ทุกวันสำคัญทางศาสนา	30.4	20.0	17.5	25.7	25.2	24.8	26.1	25.4
บางครั้ง	24.1	28.7	9.5	24.3	22.4	23.4	22.8	23.1
นาน ๆ ครั้ง	16.1	17.4	15.9	19.6	14.6	17.9	14.7	16.4
ทุกวัน	7.1	6.1	1.6	8.1	4.7	6.4	5.4	6.0
ความสำคัญของศาสนา								
สำคัญมาก	41.5	46.1	41.3	39.2	44.9	47.7	47.0	42.8
สำคัญ	56.7	49.6	58.7	56.1	54.3	50.9	59.8	55.0